

## Template ๑ องค์กรความรู้ที่สำคัญและจำเป็นตามภารกิจของสำนัก/กอง/กลุ่ม

ชื่อองค์กรความรู้	การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้/หน่วยงานเจ้าของความรู้	กลุ่มงาน : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนัก : สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๖๕๖๕๐๐ ต่อ ๘๗๘๔ E-mail : npcccommittee@gmail.com
วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เผยแพร่	-
อธิบายความเชื่อมโยงขององค์กรความรู้นี้กับภารกิจของสำนัก/กอง/กลุ่ม	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์มีภารกิจหลักในการจัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) เป็นแผนเฉพาะที่กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดความเปราะบาง เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนสอดประสานแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Key Words ขององค์กรความรู้ (เป็นข้อความสั้น ๆ หรือ Hashtag # สำหรับการค้นหา)	แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ, การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, #Adaptation, #NAP, #climatechange
สาระสำคัญขององค์กรความรู้	การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) เป็นการดำเนินการที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์ รวมทั้ง สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สปอ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) ซึ่งจำแนกตามรายสาขา ๖ สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานในทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ สามารถใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการในสาขา/พื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความต่อเนื่อง ยั่งยืนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และจะช่วยให้ประชาชนมีความพร้อมในการรับมือหรือปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การจัดทำ NAP ยังถือเป็นการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ด้วยเช่นกัน
ไฟล์และสื่อประกอบ	ภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/ไฟล์เสียง File :Word/Powerpoint/PDF/ Infographic/ Mind Map อื่น ๆ - <a href="http://climate.onep.go.th/napdoc/">http://climate.onep.go.th/napdoc/</a> (ฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

## สรุปการดำเนินงาน

### ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สปอ./สผ. ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (The National Adaptation Plan: NAP) ระยะที่ ๒ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ศึกษาและประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability assessment) ด้านต่างๆ ของประเทศไทยในเชิงพื้นที่รายภูมิภาคและรายจังหวัด และในรายสาขาในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สาขาการจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาสาธารณสุข สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาขาตามแนวทางการดำเนินงานหลักด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่เปราะบางของประเทศ

โดยโครงการระยะที่ ๒ ได้ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาของโครงการในระยะที่ ๑ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์จุดอ่อน ช่องว่างและความต้องการ (Gaps and Needs) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด รวมทั้งการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ในประเทศ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการยกร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในรายสาขาทั้ง ๖ สาขา และเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่ง (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ได้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานกำกับด้านวิชาการโครงการฯ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) และระดับประเทศ

ซึ่งในระยะต่อไป จะนำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ไปทดลองดำเนินการปฏิบัติในพื้นที่นำร่อง จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดอุดร โดยการบูรณาการเนื้อหาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ และคาดว่าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพร้อมนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป